



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 28 tháng 1 năm 2022

Đến: Các Đối tác ODDS

Chủ đề: Lời mời về việc cập nhật chương trình lập pháp ODDS

Xin chào, các Đối tác ODDS.

Ngày 1 tháng 2 là ngày đầu tiên của Phiên họp Lập pháp năm 2022.

ODDS sẽ tổ chức các cập nhật hàng tuần trong phiên họp lập pháp, **bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 2 tháng 2, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều.**

Các cuộc họp ảo này sẽ cập nhật cho quý vị về những gì đang diễn ra trong phiên lập pháp từ góc độ của I/DD (Khuyết tật về Phát triển và Trí tuệ).

Lịch trình

- Thứ Tư, ngày 2 tháng 2, 12 giờ trưa– 1 giờ chiều.
- Thứ Tư, ngày 9 tháng 2, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều.
- Thứ Tư, ngày 16 tháng 2, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều.
- Thứ Tư, ngày 23 tháng 2, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều.
- Thứ Tư, ngày 2 tháng 3, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều.

Liên kết cuộc họp và khả năng tiếp cận

Các cuộc họp này đang được diễn tiến qua Zoom. Vui lòng sử dụng liên kết này để tham gia các cuộc họp: <https://bit.ly/3r8XTxP>.

Mọi thắc mắc về khả năng tiếp cận hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ Văn phòng Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811 hoặc DD.DirectorsOffice@dhsosha.state.or.us. Vui lòng gửi mọi yêu cầu ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày của sự kiện. Sẽ có thông dịch viên cho Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ, tiếng Tây Ban Nha và Phụ đề Thời gian Thực.

Để biết thêm thông tin về chương trình lập pháp ODHS, kể cả danh sách đầy đủ các dự luật được ODDS theo dõi, hãy truy cập <https://go.usa.gov/xtnHJ>.

Trân trọng,

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính lẫn khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.